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(สำเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๖ 

วันจันทรท์ี่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๖ 
ณ  อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 

            ผู้เข้าประชุม  
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไมตรี    ศรีใส ประธานสภาฯ ไมตรี    ศรีใส  

๒ นายนิคม     เพิ่มพร รองประธานสภาฯ นิคม     เพ่ิมพร  

๓ นายชยุต       โคตรสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ชยุต   โคตรสุวรรณ  

๔ นายประเสริฐ อัมภรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ประเสริฐ อัมภรัตน์  

๕ นายวิโรจน์    เขียวอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วิโรจน์    เขียวอ่อน  

๖ นายไสว       บันดะลุน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ไสว       บันดะลุน  

๗ นายสิทธิกร  สายไชยสาน ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สิทธิกร  สายไชยสาน  

๘ นายวิชัย     ภูพวก ส.อบต.หมู่ที่ ๖ วิชัย     ภูพวก  

๙ นายสมนึก   แก้วพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สมนึก   แก้วพวง  

๑๐ นายประพุฒ  มีอำนาจ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ประพุฒ  มีอำนาจ  

๑๑ นายเอกโชค  วงค์ษา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เอกโชค  วงค์ษา  

๑๒ นายประวิทย์  ส่องแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประวิทย์  ส่องแสง  
 
 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 

- ไม่มี 
 
 

 
 
 



 
 

-๒- 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางประยูร    วงศ์ใหญ่ นายก อบต.หนองหัวช้าง ประยูร  วงศ์ใหญ่  
๒ นายคำฟอง    เจติโคตร รองนายก อบต.หนองหัวช้าง คำฟอง เจติโคตร  
๓ นางสาวประภัสสร แก้วเนตร รองนายก อบต.หนองหัวช้าง ประภัสสร  แก้วเนตร  
๔ นายสมคิด     แก่นคำ ปลัด/เลขานุการสภาฯ สมคิด   แก่นคำ  
๕ นางสาววาสนา  กิ่มเกลี้ยง รองปลัด อบต. วาสนา  กิ่มเกลี้ยง  
๖ นายธวัชชัย    คำโสภา หัวหน้าสำนักปลัด ธวัชชัย คำโสภา  
๗ นายเดโช  ทองแพรว ผู้อำนวยการกองคลัง เดโช  ทองแพรว  
๘ นางเสาวนีย์ พันเทศ นักวิชาการพัสดุ เสาวนีย์ พันเทศ  
๙ นางสาวขวัญเมือง ภักดียุทธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขวัญเมือง ภักดียุทธ  

๑๐ นายวิภพ      ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิภพ ทองจันทร์  

 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจสอบผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อ และเมื่อสมาชิกมาครบตามท่ี
ประชุมแล้ว จึงให้พนักงานเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญนายไมตรี  ศรีใส ประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการ   ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒            
    เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖) 

ประธานสภาฯ     : แจ้งให้ที่ประชุมให้ตรวจรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือ 
                        เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  : เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
  ๔.๑ การพิจารณากันเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๙,๗๐๐.- บาท 
   



 
/  ระเบียบวาระท่ี ๕ ... 

 
 

 
- ๓ –  

  
นายไมตรี  ศรีใส  - เชิญกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะกันเงิน  
(ประธานสภาฯ) 
นายเดโช  ทองแพรว - ชี้แจง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) หนองหัวช้างทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่จ่ายขาดจ่ายเงินสะสม  

๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๔๓,๒๐๐ บาท และโครงการที่จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๗,๕๖๕,๙๐๐บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๙,๗๐๐ บาท   

ที่ประชุม  - พิจารณาเอกสารโครงการที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นเวลาพอสมควร 
 ๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) 
นายไมตรี  ศรีใส  - เชิญกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) 
นายเดโช  ทองแพรว - ชี้แจง เนื่องจากกองช่าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงาน กองช่าง  

จึงขอให้สภาฯ พิจารณารายการที่ขอโอนตั้งรายการใหม่จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง บ้านหนองดุม  
ขอโอนลด ๒๙๘,๐๐๐.- บาท  
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่องงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 

นางเสาวนีย์ พันเทศ ๔.๓ การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) 
(นักวิชาการพัสดุ)  โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง บ้านหนองดุม  
ขอโอนลด ๑๓๔,๐๒๐.- บาท 
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๘ ตัว งบประมาณ ๗๐,๓๒๐ บาท 
๒. เก้าอ้ีสำนักงาน ๘ ตัว งบประมาณ ๑๙,๙๒๐ บาท  
๓. เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๖,๓๐๐ บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 
๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒ เครื่อง งบประมาณ ๖,๖๐๐ บาท 
        /  นายไมตรี... 

 
- ๔ –  

 
นายไมตรี  ศรีใส  - สอบถาม เรื่องราคาครุภัณฑ์ที่ได้ขอตั้งงบประมาณมา เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการ 
ประธานสภาฯ  ราคาไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด และให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ที่ประชุม  - ใช้เวลาพิจารณา และเห็นควรปรับราคาครุภัณฑ์บางราคาให้เท่ากับครุภัณฑ์เดียวกัน 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  (โต๊ะทำงานเหล็ก ๘ ตัว ขนาด ๔ ฟุต จากราคาตัวละ ๘,๗๙๐ บาท ให้เป็น ๕,๙๐๐.-บาท) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายไมตรี  ศรีใส  - สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีผู้ใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)   
นายเอกโชค  วงศ์ษา - ได้สอบถามถึงโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้

ดำเนินการไปแล้วของหมู่ ๑๑  เนื่องจากถนนหน้าบ้านนางสวย  นามลีและนายไสว ถนน
หน้าบ้านสูงมากไม่เชื่อมกับถนนเส้นกลางที่ต่ำ ทำให้รถที่สัญจรบริเวณนั้น พังหลายคัน โดย
ได้แจ้งทางกองช่างให้เข้ามาดูหลายครั้งแล้ว กองช่างได้ขอให้ประชาคมหมู่บ้านเข้ามาที่ อบต. 
ซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เลย จากทางหน่วยงาน โดยทางกองช่าง
แจ้งว่าไม่มีงบประมาณจะดำเนินการ ที่ผ่านมาสภาฯ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมและมีงบกลางตั้งไว้ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากฝากให้กองช่างเร่งดำเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก ซึ่งเรื่องดังกล่าวแจ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและไม่มี
ความคืบหน้าเลย มีแต่ช่างออกไปดูแล้วก็เงียบไป  รวมถึงขอสอบถามถึงโครงการที่จ่ายขาด
เงินสะสมรอบท่ี ๑ นั้นยังมีโครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้ว 

นายเดโช  ทองแพรว - รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) 
นางเสาวนีย์  พันเทศ - แจ้งที่ประชุม มี ๒ โครงการ อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลางแล้วเสร็จสัปดาห์ที่แล้ว 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายไสว บันดะลุน - สอบถามถึงหนังสือที่ได้ทำร้องทุกข์เข้ามาท่ีกองช่าง เรื่องความเดือดร้อนการใช้ถนน ตอนนี้ 
(ส.อบต.ม.๔) ยังไม่เห็น ทางหน่วยงานเข้าไปดำเนินงานใด ๆ ยิ่งตอนนี้ฤดูฝน ฝนตกทุกวัน ชาวบ้านยิ่ง

เดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นไปอีก 
นายนิคม  เพ่ิมพร - ตอนนี้ที่หมู่ที่ ๑๐ ถนน ๒ เส้นมีปัญหาน้ำท่วมขัง ได้มีการทำหนังสือเข้ามาแล้ว อยากฝาก  
(รองประธานสภาฯ) ให้กองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้หน่อยและถนนที่ทำไว้ช่วยไปทำสโลบด้วย เนื่องจากมัน

เป็นถนนที่สูงไม่เสมอกัน รถสัญจรลำบาก 



นายประพุฒ มีอำนาจ  - กล่าวถึงงานซ่อมแซม หมู่ที่ ๙ มีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ออกไปดูแล้วก็เงียบหาย ไม่ได้มีการ
ดำเนินงานใด ๆ ฝากผู้บริหารดูแลด้วย 

นายไมตรี ศรีใส - ฝากผู้บริหาร เร่งรัดติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
                      / นายธวัชชัย ...  
 

 
- ๔ - 

 
 

ประธานสภาฯ เมื่อทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง  ได้ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ลำดับต่อไปเป็นการลงมติ  โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ลงมติใน
ญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลำดับต้น(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๗๘ วรรคแรก) 

 

ลำดับที่ ๑ การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายใหม่ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ 
งบประมาณ ๑๓๔,๐๒๐.- บาท 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบประมาณ ๑๓๔,๐๒๐.- บาท 
  

ลำดับที่ ๒ การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายใหม่ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ 
งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐.- บาท 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐.- บาท  
ลำดับที่ ๓ การพิจารณากันเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๙,๑๐๐.- บาท 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  กันเงินสะสม ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๔๓,๒๐๐.- บาท  
  กันเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๖๕,๙๐๐.- บาท 
  รวมกันเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๙,๑๐๐.- 
 

ลำดับที่ ๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖  วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๖ 

 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น 



พ้นศีรษะ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
  
           

สมคิด  แก่นคำ   ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสมคิด  แก่นคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
 
 
 
 

- ๕ - 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 
 

      ไมตรี  ศรีใส 
(นายไมตรี  ศรีใส) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
 

      
     รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(ลงชื่อ)      นิคม  เพ่ิมพร   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายนิคม  เพ่ิมพร) 
 
 
(ลงชื่อ)     เอกโชค  วงศ์ษา   กรรมการ 
    (นายเอกโชค  วงศ์ษา) 
 
 
(ลงชื่อ)  ประวิทย์  ส่องแสง  กรรมการ 
   (นายประวิทย์  ส่องแสง) 


